

UBND QUẬN LONG BIÊN  
TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG



**BÀI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG  
ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI  
TỐT, VIỆC TỐT**

Họ và tên tác giả: **NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHUNG**

Chức vụ: **Giáo viên Mỹ thuật**

Đơn vị công tác: **Trường THCS Phúc Đồng**

**Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội**

*Long Biên, tháng 11 năm 2024*

## Cô Miên - “Người giáo viên tâm huyết”

“*Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp*”. Lời dạy của Bác Hồ luôn khắc ghi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, thôi thúc chúng ta phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện để trở thành một bông hoa ngát hương trong rừng hoa rực rỡ của nước nhà. Xung quanh ta có biết bao tấm gương về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên để nở hoa dâng đời. Đó là những con người ngày đêm cống hiến âm thầm, lặng lẽ là tấm gương sáng để bao người xung quanh phải học tập và noi theo. Nhiều người trong số họ là những thầy, cô giáo - những người mang sứ mệnh trồng người cao cả - được toàn xã hội đã tin tưởng ghi nhận. Họ chính là những người thầy không quản khó nhọc, hết mình vì học sinh thân yêu, tôi xin được chia sẻ về một tấm gương tiêu biểu với sự phấn đấu không ngừng của một cô giáo đã hết mình cống hiến cho sự nghiệp "trồng người": cô giáo Phạm Thị Miên, giáo viên trường THCS Phúc Đồng quận Long Biên thành phố Hà Nội.



*Ảnh: Cô giáo Phạm Thị Miên - GVCN lớp 7A2*

Cô Miên sinh ngày 04/6/1995 tại vùng đất Lục Ngạn, Bắc Giang - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hoá, với tên gọi triu mến “*vùng quả ngọt, trên đất lành*”. Được nuôi dưỡng trong một gia đình thuần nông chân chất, nơi những giá trị đạo đức truyền thống và tình yêu thương luôn được đề cao. Chính điều đó đã hình thành nên tính cách giản dị, gần gũi và hết lòng vì công việc của cô sau này.

Đam mê với thể dục thể thao, nên cô Miền quyết định theo học chuyên ngành sư phạm Giáo dục thể chất tại trường Đại học sư phạm Hà Nội. Được đào tạo một cách bài bản, chính quy kết hợp với lòng yêu nghề, mến trẻ nên cô luôn tâm huyết với nghề và đạt được nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy. Cô quan niệm: *“mỗi môn học đều có những giá trị riêng, góp phần làm hoàn thiện hơn trí tuệ cũng như nhân cách học trò.”* Đặc biệt, bộ môn Thể dục vô cùng quan trọng trong việc nâng cao và rèn luyện sức khỏe. Cô thường nói với học trò: *“Chỉ khi có một trí tuệ thông minh trong một cơ thể khỏe mạnh, việc học tập mới có thể ngày một tốt hơn”*. Vậy nên học sinh của cô luôn cách giữ cho mình niềm đam mê thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe tốt. Duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao để đảm bảo việc học tập hiệu quả. Trong giờ dạy, cô luôn hướng học sinh tới giá trị cốt lõi của giáo dục thể chất và đưa ra những hoạt động trong giờ học sáng tạo, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh đảm bảo chương trình.

Là giáo viên phụ trách môn Giáo dục Thể chất tại Trường THCS Phúc Đồng, cô Miền không chỉ giỏi chuyên môn mà còn nổi bật với lòng tận tâm và sự quan tâm đặc biệt đến học sinh, nhất là những em học sinh chậm tiến cũng như hòa nhập. Với quan niệm *“mỗi học sinh đều có giá trị riêng”*, cô luôn kiên nhẫn, tìm hiểu hoàn cảnh và tâm lý của từng em để có cách tiếp cận phù hợp.

Nhờ sự tận tụy và tình yêu thương đó, nhiều học sinh từng chậm tiến đã có những thay đổi tích cực, không chỉ trong học tập mà còn trong lối sống. Các em trở nên năng động, hòa đồng và tích cực hơn, góp phần xây dựng một môi trường học đường thân thiện và gắn kết.



*Ảnh: Cô Miền hướng dẫn, hỗ trợ HS hòa nhập trong học tập*

Cô thường dành thời gian ngoài giờ để động viên, hướng dẫn thêm cho các em còn yếu về thể lực hoặc kỹ năng, giúp các em dần tự tin hơn vào bản thân. Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện thể chất, cô Miên còn đóng vai trò như một người bạn, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ những khó khăn mà học sinh gặp phải trong cuộc sống. Vì thế cô luôn được học sinh tin yêu, kính trọng thường xuyên tìm cách chia sẻ để cùng cô tháo gỡ những khó khăn trong học tập và trong cuộc sống.

Năm học 2023 - 2024, cô Miên đã tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp quận Long Biên và xuất sắc đạt giải Nhì toàn quận. Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng của cô mà còn là minh chứng cho tinh thần học hỏi và đổi mới không ngừng trong phương pháp giảng dạy.



*Ảnh: Cô Phạm Thị Miên và HS trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi*

Bước sang năm học 2024 - 2025, cô Miên được nhà trường tin tưởng giao trọng trách làm giáo viên chủ nhiệm lớp 7A2. Với tinh thần trách nhiệm, am hiểu tâm lí học sinh cô đã từng bước xây dựng nề nếp cho lớp học, tạo môi trường học tập tích cực, kỷ luật nhưng đầy thân thiện. Lớp 7A2 dưới sự dẫn dắt của cô, từ một lớp cá biệt thường xuyên đứng ở vị trí cuối cùng đã có những tiến bộ vượt bậc trong học tập và rèn luyện trở thành lớp đứng vị trí số một luôn nhất trường, nhất tháng và trở thành một tập thể gắn kết, có ý thức tốt.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của tập thể lớp 7A2:



*Ảnh: Cô Phạm Thị Miên và các bạn HS lớp 7A2*



*Ảnh lớp 7A2 cùng các lớp nhất tuần nhận cờ thi đua.*



*Ảnh: Đạt giải Nhì vẽ tranh chào mừng 20/11 cấp trường*



*Ảnh: Đạt giải Ba Hội thi văn nghệ cấp trường.*

Không chỉ đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, cô Phạm Thị Miên còn là một người luôn gần gũi, yêu thương và quan tâm đến học sinh. Với học sinh cá biệt cô luôn tìm hiểu căn kẽ, quan tâm đến hoàn cảnh gia đình động viên, khích lệ các em tiến bộ từng ngày. Cô thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp để khơi dậy tinh thần đoàn kết và sáng tạo trong các em học sinh. Chính nhờ tình yêu nghề và sự tận tâm, cô đã góp phần xây dựng nên hình ảnh đẹp của người giáo viên trong lòng học sinh và phụ huynh.

Cô giáo Phạm Thị Miên thật xứng đáng là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp trồng người. Sự tận tâm, tình yêu nghề của cô không chỉ giúp các em học sinh tiến bộ mà còn lan tỏa đến biết bao thế hệ học trò. Tấm gương ấy thể hiện một giá trị sống rất bình dị: *“Điều quý giá nhất trong cuộc sống không phải là những thành tựu lớn lao mỗi người đạt được, mà là những hành động nhỏ nhất, không để lại tên tuổi, thậm chí cả người thực hiện cũng đã quên. Trên đời này có gì có thể cao quý hơn lòng tốt, sự cống hiến của mỗi người.”*

*Tác giả: Nguyễn Thị Hương Nhung*